

Số: /PGDDĐT

Krông Pắc, ngày tháng 3 năm 2020

V/v Hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện.

Thực hiện Công văn số 388/SGDDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, thời gian nghỉ học của học sinh còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, để có thể giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức đã học và thực hiện dạy học bài mới bằng các hình thức dạy học qua internet và trên truyền hình, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ các nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT (có văn bản kèm theo), chú trọng các nội dung: dạy học qua internet, trên truyền hình và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị lập kế hoạch tổ chức cho học sinh học tập trên truyền hình, qua internet phù hợp với mỗi trường, mỗi lớp học, mỗi học sinh. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục củng cố, đầu tư nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu dạy, học và kiểm tra qua internet, trên truyền hình tốt nhất.

2. Đối với dạy học qua internet, các đơn vị sử dụng các hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyến E-Learning (VNPT Đắc Lắc), Viettel Study (Viettel Đắc Lắc) và có thể sử dụng các ứng dụng dạy học trực tuyến khác. Tuy nhiên việc sử dụng các ứng dụng phải đồng bộ, thống nhất để nhà trường quản lý, giáo viên giám sát, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá việc học của học sinh thuận lợi và hiệu quả. Để thực hiện tốt nội dung này, các đơn vị chủ động phối hợp với các nhà cung cấp ứng dụng dạy học tổ chức hướng dẫn, tập huấn trực tuyến cho cán bộ, giáo viên sử dụng phần mềm; đồng thời, thông báo đến học sinh, cha mẹ học sinh về việc tiếp nhận các tài khoản.

Sau khi có hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học trong năm học 2019-2020, Phòng GDĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giáo dục/dạy học của nhà trường và tiếp tục triển khai dạy học theo nhiều hình thức, đảm bảo kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện, mọi vướng mắc báo cáo về Phòng GDĐT thông qua bộ phận chuyên môn theo cấp học, để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, CM.

Phạm Xuân Vinh